

# Đổi mới, nâng cao chất lượng Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình năm 2024

Để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi ngay từ cơ sở, giúp doanh nghiệp phát triển và tạo sức hút đầu tư, năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo đổi mới cả nội dung và hình thức thực hiện, nâng cao chất lượng đo lường Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI).



Từ khi triển khai khảo sát DDCI đến nay, môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình không ngừng được cải thiện. Trong ảnh: Sản xuất bộ dây dẫn điện trong ô tô của Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

## Chủ động đổi mới

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đo lường Bộ chỉ số DDCI tỉnh Thái Bình

năm 2024, giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp

tỉnh cho biết: Năm nay, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh có nhiều đổi mới từ đối tượng, nội dung đến phương pháp khảo sát. UBND tỉnh cũng

yêu cầu chất lượng DDCI cao hơn, sát hơn với thực tiễn nhằm nhận diện rõ những điểm mạnh, hạn chế của các sở, ngành, địa

phương để có giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, giúp môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh chuyển biến, tiến bộ thực chất và ổn định.

Nếu như những năm trước, tất cả 25 sở, ngành trên địa bàn tỉnh đều thuộc đối tượng được khảo sát thì năm 2024 DDCI chỉ đánh giá 15 sở, ngành của tỉnh và 6 đơn vị khối cơ quan trung ương đóng trên địa bàn. Theo đó, có 4 sở, ngành sẽ không đưa vào khảo sát gồm Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh vì ít tiếp xúc thủ tục hành chính với doanh nghiệp và không có nhiều hoạt động liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Bộ chỉ số DDCI năm 2024 cũng có sự thay đổi về các chỉ số thành phần đánh giá đối với các sở, ngành, huyện, thành phố. Có 9 chỉ số thành phần được giữ nguyên như các năm trước nhưng có thêm những tiêu chí đánh giá cụ thể hơn gồm thực hiện thủ tục hành chính, cấp phép gia nhập thị trường; tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; tính năng động và tiên phong; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; hiệu lực thiết chế; tiếp cận đất đai. Một chỉ số thành phần mới của DDCI năm 2024 là tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là tiêu chí tương ứng với cách đánh giá chỉ số PCI mà Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI triển khai từ năm 2023.

Phương pháp khảo sát, điều tra DDCI năm nay có sự linh hoạt, phù hợp với các đối tượng và đáp ứng nguyện vọng của các thành phần tham gia chấm điểm. Cụ thể, DDCI năm 2024 sẽ được khảo sát trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong đó, dự kiến có khoảng 70% mẫu khảo sát sẽ được triển khai thu thập thông tin trực tuyến bằng các thiết bị máy tính, điện thoại, máy tính bảng... có kết nối internet; còn lại 30% mẫu khảo sát sẽ được điều tra trực tiếp, thủ công, chủ yếu áp dụng cho đối tượng là hợp tác xã, hộ kinh doanh khi đánh giá khối UBND huyện, thành phố.

Sau 3 kỳ điều tra Bộ chỉ số DDCI, bình quân số phiếu khảo sát mà đơn vị tư vấn và triển khai khảo sát thu về để phân tích, tổng hợp xếp hạng chỉ dao động từ 1.300 - 1.400 phiếu. Năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu số phiếu khảo sát phải đạt từ 4.000 phiếu trở lên và số phiếu thu về phải đạt tối thiểu 2.300 phiếu, tăng gấp đôi so với trước.

## Hướng ứng của doanh nghiệp

Sự đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức khảo sát Bộ chỉ số DDCI năm 2024 của tỉnh đã nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Bùi Văn Xuyên, Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cho biết: Việc tỉnh chỉ đạo lựa chọn cụ thể những sở, ngành thường xuyên có tiếp xúc thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công với người dân, doanh nghiệp để khảo sát là một

nét mới giúp cho việc khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, đúng với mục đích, yêu cầu về nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của cơ quan quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Rút gọn đối tượng được đánh giá DDCI cũng giúp cho công tác khảo sát tập trung, chất lượng hơn, tiết kiệm cả về thời gian và kinh phí thực hiện.

Đánh giá cao về đổi mới nội dung các chỉ số thành phần khảo sát DDCI năm 2024, bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết: UBND tỉnh đưa ra những tiêu chí cụ thể và sát với thực tiễn để doanh nghiệp chấm điểm sẽ tác động mạnh mẽ tới trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc và hiệu quả điều hành kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi tin là các doanh nghiệp sẽ rất phấn khởi tham gia đánh giá và có tiếng nói trung thực phản ánh thị trường cũng như các sở, ngành, huyện, thành phố thông qua chấm điểm DDCI năm nay. Việc có thêm chỉ số thành phần tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thể hiện sự nhạy bén, bắt kịp xu hướng phát triển trên thế giới và sẽ tạo ra động lực thúc đẩy người dân, doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng tuần hoàn, xanh hóa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao chỉ đạo của UBND tỉnh

trong việc triển khai phương pháp khảo sát, điều tra DDCI năm 2024 theo cả hai hình thức trực tuyến sử dụng công nghệ và trực tiếp sử dụng thủ công. Sự linh hoạt phương pháp khảo sát cho phép đa dạng và mở rộng đối tượng tham gia chấm điểm sẽ bảo đảm nâng cao số lượng phiếu khảo sát thu về theo yêu cầu và cho kết quả có tính đại diện, phổ quát, khách quan, chất lượng cao. Ông Nguyễn Mạnh Duân, Giám đốc Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lan Phú cho biết: Khảo sát DDCI năm 2024 dành 30% số phiếu khảo sát trực tiếp là phù hợp và cũng giải quyết nỗi băn khoăn của một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn hạn chế về khả năng sử dụng công nghệ thông tin và lo ngại về tính bảo mật thông tin cá nhân do hiện nay có quá nhiều trường hợp bị lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, sự chủ động đổi mới triển khai đo lường Bộ chỉ số DDCI năm 2024 thể hiện quyết tâm của UBND tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, vì sự phát triển của tỉnh. Những đổi mới đó đáp ứng yêu cầu thực tiễn và được cộng đồng người dân, doanh nghiệp đón nhận, hưởng ứng chắc chắn chất lượng DDCI năm nay sẽ được nâng lên và tác động tích cực đến kết quả thu hút đầu tư của tỉnh, hệ sinh thái phát triển của doanh nghiệp.

KHÁC QUẢN

## VŨ THƯ

# Kịp thời chăm sóc lúa mùa sau mưa úng

Sau khoảng 3 tuần gieo cấy, đến nay hầu hết diện tích lúa mùa của huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa kéo dài và thất thường, một số diện tích lúa mùa bị chậm phát triển, thiệt hại, không bảo đảm mật độ. Hiện nay thời tiết ổn định, nông dân khẩn trương chăm sóc và tiến hành dặm tía, gieo cấy bổ sung cho kịp thời vụ.

Trong 198ha lúa mùa của HTXNN Vũ Việt, xã Việt Thuận, đến nay có 90ha lúa phát triển ổn định, còn lại hầu hết diện tích lúa bị hỏng xen kẽ, không bảo đảm mật độ, 20ha lúa bị hỏng hoàn toàn phải gieo cấy lại. Bà con nông dân đã tiến hành gieo cấy bổ sung, hiện còn 3 - 4ha đang chờ mạ, chưa thể cấy lại. Nguyên nhân lúa bị hỏng chủ yếu là do mưa kéo dài, lúa mới cấy kết hợp với khả năng tiêu thoát nước ở một số xứ đồng kém. Ông Phạm Văn Mạnh, Giám đốc HTXNN Vũ Việt cho biết: HTX đã chỉ đạo nông dân khẩn trương dặm tía, bảo đảm mật độ. Với những diện tích lúa chậm phát triển do ngập úng, nghẹt rễ, sử dụng ngay các loại phân bón để kích thích lúa phát triển. HTX vận động các hộ

khẩn trương gieo cấy lại, nếu chậm trễ, thời vụ sản xuất bị muộn, những diện tích lúa này sẽ bị ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh tấn công mạnh, có nguy cơ giảm năng suất.

Trên cánh đồng Quán, thôn Vô Ngại, xã Tam Quang, gia đình ông Nguyễn Thành Long đang dặm tía lúa. Ông cho biết, vụ mùa này gia đình ông cấy 25 mẫu lúa, vừa qua có 3 mẫu lúa ở xứ đồng trũng bị hỏng hẳn, phải cấy lại. Rất may gia đình có gieo mạ dự phòng và tận dụng xin phần lúa mà nông dân nhổ tía bớt ở các xứ đồng cao nên đã hoàn thành cấy lại diện tích lúa hỏng.

Vụ mùa năm nay huyện Vũ Thư gieo cấy 7.500ha lúa. Do ảnh hưởng của mưa kéo dài trong tháng 7, một số diện tích lúa mới cấy bị

thiệt hại, nhiều diện tích lúa bị nghẹt rễ, kém phát triển. Bà Đỗ Thị Ngân, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện cho biết: Thời điểm này thời tiết đã ổn định, hầu hết lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rõ, chúng tôi hướng dẫn nông dân giữ nước trong ruộng theo công thức "nông - lộ - phơi" hoặc "khô, ướt xen kẽ" giúp cây lúa đẻ nhánh hiệu quả. Khuyến cáo bà con không để ruộng ngập nước sâu, ảnh hưởng đến khả năng đẻ nhánh và kéo dài thời gian sinh trưởng của cây lúa. Cứ ngập sâu 1 ngày trong nước sẽ kéo dài thời gian sinh trưởng cây lúa lên 3 ngày. Với những diện tích lúa bị mất khoảng lớn cần khẩn trương dặm tía ngay để bảo đảm mật độ.

Về chăm sóc, đối với các diện tích lúa phát triển

thông thường thì thời điểm đầu tháng 8 đã cơ bản kết thúc việc bón thúc. Tuy nhiên, thời gian qua thời tiết diễn biến thất thường, mưa nhiều kết hợp nắng gắt, nhiều diện tích lúa bị nghẹt rễ, kém phát triển và phải gieo cấy lại. "Đối với diện tích lúa bị nghẹt rễ, kém phát triển, chúng tôi hướng dẫn nông dân phun bổ sung chế phẩm giúp cây lúa nhanh hồi phục. Khi cấy lúa hồi phục tiến hành bón thúc 1 lần tập trung, không bón lại rải. Đối với những diện tích gieo cấy lại, nông dân tranh thủ tối đa thời gian, cấy lại càng sớm càng tốt. Thực hiện phương châm bón lót sâu, bón thúc sớm. Ở diện tích cấy lại phải giảm lượng phân bón do đồng ruộng còn tồn dư phân bón từ đợt lúa đầu tiên. Ngoài ra, các chân ruộng cao cần sử dụng lượng phân bón nhiều hơn, chân ruộng trũng cần giảm lượng phân bón. Việc bón phân đúng cách sẽ quyết định thời kỳ trở bóng của cây lúa, từ đó quyết định năng suất lúa, do đó nông dân cần tuyệt đối tuân thủ quy trình này" - bà Đỗ Thị Ngân cho biết thêm.

Cùng với chăm sóc, gieo cấy lại lúa mùa, huyện Vũ Thư tuyên truyền, vận động nông dân tăng cường diệt chuột, ốc bươu vàng, lúa cỏ, đồng thời thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các loại sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, bảo đảm an toàn cho cây lúa.



Nông dân huyện Vũ Thư tập trung chăm sóc để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt.

QUYNH LƯU

Đường tỉnh 462 là tuyến giao thông huyết mạch chạy qua nhiều xã, thị trấn của huyện Tiên Hải, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên tuyến đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

## 2 tháng xảy ra 3 vụ tai nạn làm chết 3 người

Đường tỉnh 462 đi qua địa bàn các xã: Tây Tiến, Nam Chính, Nam Trung, Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Phú và thị trấn Tiên Hải. Trước đây, tuyến đường đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đến năm 2018, tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp với quy mô đường cấp III đồng bằng, tổng chiều dài 17km. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, đường tỉnh 462 đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân được thuận lợi. Tuy vậy, một bộ phận người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này làm dụng việc đường mới đẹp, rộng thoáng hơn nên đã chủ quan, bất cẩn, có các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy... Từ những hành vi vi phạm trên đã dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Văn Sáng, thôn Hải Ngoại, xã Nam Trung cho biết: Nhà tôi ở gần đường tỉnh 462 nên chứng kiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này. Gần đây nhất, 2 vụ tai nạn xảy ra vào tháng 6 và tháng 7 tại tuyến đường tỉnh 462, đoạn qua xã Nam Trung làm 2 người chết, trong đó thương tâm nhất là vụ cháu gái học sinh lớp 11 tử vong. Ở đây, nhiều lái xe khách, thanh niên, học sinh phóng nhanh, vượt ẩu, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong khi mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc, dân cư sinh sống hai bên đường nhiều, nhất là đoạn trung tâm xã nên rất dễ xảy ra TNGT.

Trong tháng 6 và tháng 7/2024 tại tuyến đường tỉnh 462 đã xảy ra 3 vụ TNGT

## TIỀN HẢI

# Lo ngại tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh 462



Công an xã Nam Trung (Tiên Hải) kiểm tra, nhắc nhở hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường tỉnh 462 để bày bán hàng hóa.

ng nghiêm trọng làm chết 3 người, 1 người bị thương. Trong đó, tại đoạn đường qua địa bàn xã Nam Trung xảy ra 2 vụ làm 2 người chết và đoạn qua địa bàn xã Nam Thanh xảy ra 1 vụ làm 1 người chết và 1 người bị thương.

## Thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Theo Đại úy Đỗ Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tiên Hải: Tuyến đường tỉnh 462 mới được đầu tư nâng cấp nên hệ thống biển báo, vạch kẻ, gờ giảm tốc rất đồng bộ, đầy đủ. Tuy nhiên, do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn kém cùng với các yếu tố khách quan như có nhiều đường ngang nối với đường tỉnh 462, hai bên đường lại có nhiều hộ dân sinh sống nên rất dễ xảy ra TNGT. Thời gian tới, Đội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường này, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa,

vi phạm về trật tự an toàn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, lang lang, đánh võng, qua đường không đúng quy định... Song song với đó là phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền tại các trường học, cơ sở giáo dục, các khu dân cư tập trung, thanh thiếu niên, học sinh về hậu quả của TNGT, tác hại của rượu, bia, ma túy và hậu quả để lại đối với người sử dụng khi tham gia giao thông.

Qua ghi nhận của phóng viên, hiện nay, trên tuyến đường tỉnh 462 đoạn qua địa bàn một số xã như Nam Trung, Tây Tiến, Nam Thanh vẫn còn tình trạng nhiều hộ kinh doanh, buôn bán để biển quảng cáo, dựng ô, mái che lấn chiếm lòng, lề đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do vậy, để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc giải tỏa,

xử lý vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Trung tá Bùi Công Định, Trưởng Công an xã Nam Trung cho biết: Tuyến đường tỉnh 462 qua địa bàn xã có chiều dài hơn 2km. Hai bên đường có khoảng 600 hộ dân, trong đó có 400 hộ kinh doanh, buôn bán. Do tuyến đường khi mở rộng không có vỉa hè hai bên nên vẫn còn xảy ra việc một số người dân, hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông. Thời gian tới, Công an xã sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm những nội dung đã ký kết trong việc không lấn chiếm, sử dụng hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 462 đoạn qua địa bàn xã.

TRẦN QUẢN